

มพล.จุดประกาย‘งามเพราะแต่ง’

‘รศ.ดร.พรณวิภา กฤษฎาพงษ์’ คณบดีสำนัก ร่วมมือกับสมาคมเครื่องสำอางแห่งประเทศไทย วิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง มหาวิทยาลัยแม่ พร้อมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่าง ฟ้าหลวง เชียงราย เผยว่าทางมหาวิทยาลัยฯ ได้ ประเทศ ประชุมเป็นครั้งแรก > อ่านต่อหน้า 12

ข่าวต่อหน้า 1

ม.แม่ฟ้าหลวง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า รองศาสตราจารย์ ดร. พรณวิภา กฤษฎาพงษ์ คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ เครื่องสำอางมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เปิดเผยว่า สมาคมเครื่องสำอางแห่งประเทศไทยได้ร่วมกับ สำนักวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง ของมหาวิทยาลัย พร้อมด้วยสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาและ อาจารย์มหาวิทยาลัยของรัฐ-เอกชน ทั้งในและต่างประเทศ นักวิจัยในสປาจะ ได้จัดให้มีการประชุม วิชาการ ในหัวข้อเรื่อง นวัตกรรมความงามเครื่องสำอาง และสປา ขึ้นในวันที่ 26-27 พฤษภาคม 2550 ณ โรงแรม ปาร์คนายเลิศ กรุงเทพมหานคร

การประชุมเวทีนวัตกรรมเครื่องสำอาง และสປาครั้งนี้ ถือเป็นครั้งแรกที่จัดขึ้น ในประเทศไทย โดยจัดอย่างยิ่งใหญ่ เนื่องจากปัจจุบันอุตสาหกรรม สุขภาพความงาม เครื่องสำอางและสປามีความสำคัญ ยิ่งและสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับประเทศไม่น้อย ส่วนรูปแบบของงานนั้นจะเป็นเวทีที่ก่อให้เกิดการ แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ เผยแพร่ผลงานด้านการวิจัย และผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพ ความงาม เครื่องสำอาง และ กิจการสປา นอกจากนั้นการประชุมเปิดเวทีครั้งนี้ยังส่งผลให้เกิดความร่วมมือด้านการวิจัยและการพัฒนา ผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยี เกิด เครือข่ายเพื่อการพัฒนา ปัจจัยหลักที่เป็นเงื่อนไขของความสำเร็จในการเพิ่ม ผลผลิต เช่น การพัฒนาบุคลากร การเพิ่มขีดความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสนับสนุน และถ่ายทอดความรู้ด้านวิชาการระหว่างกัน เป็นการ กระตุ้นให้ตระหนักถึงความสำคัญของวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีด้านสุขภาพ ความงาม เครื่องสำอาง และสປา อีกด้วย

ดร.พรณวิภา กฤษฎาพงษ์ ยังกล่าวอีกว่า การประชุมทางวิชาการครั้งนี้ นอกจากจะมี การบรรยาย ถึงแนวโน้มการควบคุมนวัตกรรมใหม่ และเทคโนโลยี ต่างๆ ที่เกี่ยวกับความงาม เครื่องสำอางและสປาแล้ว ยังมีการแสดงผลงานวิจัยทางวิชาการ การจัดนิทรรศการ สินค้าของผู้ประกอบการต่างๆ การปฏิบัติการด้าน สุขภาพความงาม เครื่องสำอางและสປา แก่บุคคลทั่วไป ผู้ที่สนใจจะเข้าร่วมกิจกรรมในงานนี้ สามารถสำรอง ที่นั่งหรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทรศัพท์หมายเลข 0-2287-3053 และผู้ร่วมงานไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ใดๆ คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย กล่าวในที่สุด.